



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๓๕๑๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน นายอำเภอบ้านม่วง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การย้ายข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสกลนครจึงขอให้อำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ นั้น กรมการปกครอง ไม่มีนโยบายเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. แจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้จังหวัดสกลนครทราบ ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่อำเภอนี้ เดินทางมาเมื่อใด ขอให้รายงานจังหวัดสกลนครทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ราษฎร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๕๕๐๘

กรมการปกครอง
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การย้ายข้าราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๓๗๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการ สายงานการเงินและบัญชี โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. สั่งให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายการงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่นั้น กรมการปกครองไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด

๒. ให้บันทึกข้อมูลบุคคลในทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (DPIS) ของข้าราชการภายในจังหวัดให้เป็นปัจจุบันก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

๓. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปหรือมารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนี้เดินทางมาเมื่อใด รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

๔. ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนกลาง ให้ไปรายงานตัวพร้อมรับหนังสือส่งตัวที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ชั้น ๑ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งต่อไป พร้อมแจ้งรายละเอียดวันลาทุกประเภทให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง

โทร. ๐-๒๒๒๓-๙๔๗๒



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งกรมการปกครองที่ ๒๖๑/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงให้ย้ายข้าราชการจำนวน ๔๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยตำรวจโท

(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองย้ายข้าราชการ

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ขลานุเคราะห์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง
ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๓๗๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการ สายงานการเงินและบัญชี จำนวน ๔๗ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๑	นายจิรานุวัฒน์ เต็มใจ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบัญชี กองคลัง กรมการปกครอง
๒	นางสาวกสมานันท์ สัจกร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา จังหวัดตาก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๓	นางสาววราภรณ์ อินปั้น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๔	นางสาวจิราพร ชัยมณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๕	นายนิพนธ์ อินถา	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง จังหวัดอุตรธานี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๖	นางสาวสุดารัตน์ หอมเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๗	นางสาวกนกวรรณ ยันบัวบาน	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๒๔	นางสาวอัมราภรณ์ ทองเจิม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๕	นางสาวกานต์ชนิด เพชรจำนงค์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๖	นางสาวยามีละฮ์ อภิบาลแบ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๒๗	นายสังวรณ์ แก้วทรายขาว	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘	นางสาวผาณิต อินตะเส็น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จังหวัดตาก	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๒๙	นางกาญจนา วิชัย	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
๓๐	นางสาวจิรประภา ชันติยู	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓๑	นางสาวชรินทร์ เกื้อแก้ว	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง
๔๐	นายจิระศักดิ์ บุญเพชร	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๑	นางสาวปรัชญาภรณ์ แก้วรอด	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอไชยพิสัย จังหวัดบึงกาฬ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๔๒	นางพิชญวดี กำไรงาม	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	เสมียนตราอำเภอ (นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
๔๓	นางสาวอมรรรัตน์ แก้วทุ่ง	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร
๔๔	นางสาวกชาริ แจ่มปรีชา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๔๕	นางสาวนันทิชา จันทโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
๔๖	นางสาวณัฐยานันท์ จันทร์แย้ม	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า จังหวัดกำแพงเพชร	เสมียนตราอำเภอ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๔๗	นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี